



## ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ  
ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒)  
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบัน  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
ตามลำดับ ประกอบกับการกำหนดให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้  
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

### แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑. ให้บุคลากรสายวิชาการจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดผลในรูปแบบออนไลน์ต่อไป  
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (COVID-19)ฯ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๑๐  
ทั้งนี้ กรณีการเรียนการสอนที่มีความจำเป็นในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)  
การเข้าพบอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อขอคำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
(Independent study, IS) รายงาน (Report) ปัญหาพิเศษ (Special problem) การฝึกวิชาภาคสนาม  
(Field training) การฝึกงานของนิสิต (Internship) และการสัมมนาที่มีนิสิตเข้าร่วมไม่เกิน ๕๐ คน มหาวิทยาลัย  
ผ่อนคลายเป็นต้นมาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ โดยอาจารย์ประจำรายวิชาจะต้องจัดทำแผนการเรียนการสอน และแผนการ  
จัดการในชั้นเรียนตามมาตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ในชั้นเรียนส่งหัวหน้า  
ส่วนงานเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการ โดยไม่ขัดต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือมาตรการผ่อนปรนจากภาครัฐซึ่งอาจมีเพิ่มเติมในภายหลัง

๒. ให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการทุกคนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดสถานศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนงานดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ และกำกับดูแลบุคลากรให้ยึดหลักปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ การใช้แอลกอฮอล์เจล และการงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

๓. การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การประชุม และการฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน ๑๕ วัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ผ่อนปรนให้ดำเนินการ ได้โดยให้ส่วนงานมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๔. การเข้าใช้สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย หรือ การฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และสรวายน้ำ โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน และมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน ๑๐ คน และ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๕. การเข้าใช้ห้องสมุด สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เน้นการใช้หลักการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)

๖. กรณีที่ส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศ เพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์